

THÔNG BÁO
Về việc trả hồ sơ không giải quyết

Hồ sơ của: Công ty Truyền tải điện 2 – Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia. Địa chỉ: 220 Nguyễn Văn Linh - phường Thạc gián – Quận Thanh Khê – thành phố Đà Nẵng.

Mã số biên nhận: Số 000.00.38.H48-201117-0001.

Người nộp hồ sơ: Ông Trần Văn Tân (đại diện Công ty).

Điện thoại liên hệ: 0963560999.

Nội dung yêu cầu giải quyết: Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Qua kết quả thẩm tra hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:


Hồ sơ của Công ty Truyền tải điện 2 đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với vị trí đất được giao đất trước đây, gồm: (1) UBND tỉnh thu hồi đất của một số tổ chức và công dân thuộc các xã: Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình Đông, Bình Thuận huyện Bình Sơn giao cho Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung để xây dựng công trình điện 110KV Dốc Sỏi – Dung Quất và Trạm biến áp 110 KV Dung Quất; (2) Ban Quản lý KKT Dung Quất ban hành Quyết định số 88/QĐ-BQL ngày 07/3/2007 về việc giao lại đất cho Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung để xây dựng Trạm biến áp 220kv Dung Quất tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là chưa phù hợp với quy định, cụ thể:

1. Chủ đầu tư thực hiện dự án công trình điện 110KV Dốc Sỏi – Dung Quất và Trạm biến áp 110 KV Dung Quất; Trạm biến áp 220kv Dung Quất tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn là Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung không phải là Công ty Truyền tải điện 2 (*hồ sơ chưa thể hiện về chủ trương, biên bản bàn giao các công trình giữa các đơn vị liên quan*).

2. Năm 1998, UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất cho Chủ đầu tư thực hiện công trình; tuy nhiên hiện nay các vị trí đất này thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý KKT Dung Quất; đồng thời đến năm 2007, khi giao đất tiếp tục thực hiện công trình thì Ban Quản lý KKT Dung Quất (*nay là Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi*) đã ban hành quyết định giao đất; do đó, thẩm quyền giải quyết hồ sơ Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với vị trí đất nêu trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Từ nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở giải quyết hồ sơ của Công ty Truyền tải điện 2.

Mời ông Trần Văn Tân đến tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi để nhận lại hồ sơ để thực hiện theo qui định.

(Kèm theo toàn bộ hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Công ty Truyền tải điện 2;
- Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu: VT, QLDD(tn).

**TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đinh Trọng Thành